



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การเล่นการพนันในสถานศึกษา การป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนภัยบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา กรณีเกิดเหตุความรุนแรงต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งยุทธศาสตร์การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตามรายงาน นั้น

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิเชียร ยตะโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ลงวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑	ภัยบุคคล	<p>๑.กำหนดระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยวินัยนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล จัดพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือนักเรียนนักศึกษา</p> <p>๒.จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา และแจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๓.ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือกลั่นแกล้ง ความโกรธ ความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษ เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนนักศึกษา</p> <p>ในกรณีที่ข้าราชการครูได้ลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษาหรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาน การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
		<p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p>
๑.๒	ครูกับบุคคลอื่น	<p>๑.จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งพฤติกรรมของ นักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา</p> <p>๒.จัดให้ครูที่ปรึกษาได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่ กระทำผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาทราบ พร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษากระทำความผิดไม่ ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษาตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยความ ประพฤตินักเรียนนักศึกษาหรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าว ตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาน การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์ บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p>
๒	อุบัติเหตุ	
	๒.๑ จากอาคารเรียน อาคาร ประกอบ	<p>๑.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่</p> <p>๓.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน</p> <p>๔.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย</p> <p>๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p> <p>๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
๒.๒ จากบริเวณสถานศึกษา		<p>๑.แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน</p> <p>๒.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล</p> <p>๓.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้</p> <p>๔.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ</p> <p>๕.จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๖.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย</p> <p>๗.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๘.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา</p> <p>๙.จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐.จัดให้มีถังขยะและประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ ทำลาย</p> <p>๑๑.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย</p>
๒.๓ จากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา		<p>๑.มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข</p> <p>๓.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๔.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน</p>
๒.๔ จากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ		<p>๑.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง</p> <p>๒.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด</p> <p>๓.แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์</p> <p>๔.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็น ระเบียบปลอดภัย</p> <p>๕.กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกิจกรรม</p>
๒.๕ จากการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา		<p>๑.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนนักศึกษาตอนเช้าและเลิกเรียน</p> <p>๒.กำกับ ดูแลนักเรียนนักศึกษาที่ใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว</p> <p>๓.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>๔.จัดครูเวรและนักเรียนนักศึกษาคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
	๒.๖ จากการพานักเรียน นักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา	๑.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด ๒.เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน ๓.จัดทำประวัตินักเรียนนักศึกษาที่ร่วมเดินทาง ๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย ๕.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน ๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน ๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
	๒.๗ จากการนำนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม	๑.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ๒.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ๓.ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง ๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง ๕.ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย ๖.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น ๗.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง ๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๓	ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม ๓.๑ สาธารณภัย	๑.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนนักศึกษาพ้นจากอันตราย ๓.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ๔.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๕.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๖.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ๗.ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๘.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ ๙.จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูผ่านการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบส่งต่อสถานพยาบาล ๑๐.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๑๑.รายงานต้นสังกัดทันที

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
	๓.๒ ยาเสพติด	<p>๑.ห้ามมิให้เสพสารเสพติดหรือนำสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษา</p> <p>๒.จัดให้มีกิจกรรมระบบช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา</p> <p>๓.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงสถานศึกษาจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด และต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา</p> <p>๔.จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๕.มีการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ เพื่อการดำเนินการแก้ปัญหาได้ตามกลุ่มเป้าหมาย และรายงานให้ต้นสังกัดทราบ</p> <p>๖.สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง</p>
	๓.๓ การพนัน	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จะต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มการเล่นการพนันอย่างเต็มศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่จะไม่เล่นการพนัน หากพบครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีพฤติกรรมเล่นการพนันให้กล่าวตักเตือน และหากยังมีพฤติกรรมการเล่นการพนันเช่นเดิม ให้พิจารณาโทษทางวินัย</p> <p>๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๔.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน</p>
	๓.๔ การล้วงละเมิดทางเพศ	<p>๑.จัดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา</p> <p>๒.จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษา</p> <p>๓.ลดความเสี่ยงจากปัญหาการล้วงละเมิด โดยแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ใช้วาจาที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือสองต่อสองกับเพศตรงข้าม</p> <p>๓.สอดส่องพฤติกรรมล้วงละเมิดภายในสถานศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔.จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๕.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที</p>
	๓.๕ การแข่งรถยนต์รถจักรยานยนต์และความปลอดภัยทางถนน	<p>๑.จัดครูเวร เพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก</p> <p>๒.มีการรับส่ง ตรวจสอบสภาพรถให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ตรวจสอบประวัติและความพร้อมของคนขับรถ</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
		<p>๓.กรณีนักเรียนนักศึกษา นำรถจักรยานยนต์มาสถานศึกษา ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการขับขี่</p> <p>๔.มีการจัดทำข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาทุกคน และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพรถ</p> <p>๕.จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนนักศึกษาและประธานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยทางถนน</p>
	<p>๓.๖ การใช้สื่อออนไลน์ ภายในและภายนอกสถานศึกษา</p>	<p>๑.การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ ควรเป็นไปตามข้อบังคับ จริยธรรม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา และต้องไม่สร้างความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายรุนแรงขึ้นในสังคม</p> <p>๒.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ต้องไม่โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและระบุที่มาของข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน</p> <p>๓.ให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร</p>
	<p>๓.๗ การทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา</p>	<p>๑.จัดให้มีแผนเฝ้าระวังเหตุและปฏิทินการดำเนินงานและวิธีการป้องกันการทะเลาะวิวาท</p> <p>๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังประตูสถานศึกษาในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียน</p> <p>๓.ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>๔.กวดขันนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาอยู่เสมอ และปฏิบัติตนตามกฎหมาย</p> <p>๕.สำรวจ เฝ้าระวังและติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่ส่งต่อการกระทำผิดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖.จัดเพิ่มประวัตินักเรียนนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและให้ครูที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง</p>
<p>๔</p>	<p>ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อัคคีภัย</p>	<p>๑.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ</p> <p>๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า</p> <p>๕.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า</p> <p>๖.ขจัดสิ่งกรงูรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ</p> <p>๗.รายงานต้นสังกัดทันที</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันและแก้ไข
	วาทภัย	๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที
	อุทกภัย	๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ๔.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๕.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๖.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที
๕	ด้านสุขภาพอนามัย ของนักเรียนนักศึกษา	๑.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น ๒.จัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน ๔.ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด ๕.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด ๖.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน ๗.จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย ๘. มีส่วนที่ถูกล้างสุขอนามัย ๙.มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี ๑๐.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ๑๑.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ